

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : การให้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙

วิกฤตโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ โดยมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียได้ออกมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชน หรือ Movement Control Order (MCO) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยล่าสุดได้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

กลุ่มนักศึกษาไทยที่มีอยู่ประมาณ ๔๐๐ คน เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาของมาเลเซียได้ประกาศมาตรการห้ามนักศึกษาต่างชาติในห้องพักของมหาวิทยาลัยกลับประเทศในช่วง MCO โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งหน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารและของใช้จำเป็นต่าง ๆ ไปให้ทางรถยนต์ ส่วนนักศึกษาที่อยู่ในรัฐห่างไกลใช้วิธีจัดส่งทางไปรษณีย์และติดตามสอบถามความเป็นอยู่เป็นระยะผ่านเครือข่ายสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย

คนไทยอีกกลุ่มคือ แรงงานไทยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานร้านอาหารไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศมาเลเซียหลายหมื่นคน และแรงงานในสถานบริการ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความยากลำบากมากที่สุด เนื่องจากธุรกิจต้องปิดทำการภายใต้ MCO จึงต้องพำนักในที่พักที่นายจ้างจัดให้ บางส่วนเช่าที่พักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยกลุ่มนี้ ๓ ช่องทาง คือ (๑) จัดส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้โดยผ่านอาสาสมัครคนไทยที่มีอยู่ในทุกรัฐของมาเลเซีย (๒) นำสิ่งของความช่วยเหลือและถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้โดยรถยนต์ กรณีมีที่พักอาศัยอยู่ในระยะไม่เกิน ๒ ชั่วโมงจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ และ (๓) จัดส่งสิ่งของจำเป็นไปให้ทางไปรษณีย์สำหรับคนไทยที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ภาคการประมงถือเป็นธุรกิจด้านอาหารที่มีความจำเป็นจึงได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจตามเดิม แรงงานประมงชาวไทยจึงสามารถทำงานและได้รับเงินเดือนตามปกติ สำหรับแรงงานไทยที่มีใบอนุญาตทำงานจำนวนประมาณ ๓๙,๐๐๐ คน ขณะนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองจากนายจ้างตามสัญญาจ้างงานภายใต้ MCO โดยมีสำนักงานแรงงานของไทยคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ

โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในมาเลเซียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลมาเลเซียจะขยายเวลา MCO ออกไปอีก จึงขอให้คนไทยในมาเลเซียและญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยติดตามข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือตามช่องทางต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในเมืองปีนังและโกตาบารูได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
